

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๔/๓๕๓๕



สำนักงานรัฐมนตรี	๒๖-๓-๕๙
เลขรับที่	1492
วันที่	5 เม.ย. 2559
เวลา	10.4๒

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ดำเนินการปราบปรามและป้องกันไม่ให้มีการเล่นการพนันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช) (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๑๒๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี กรณี เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ได้มีหนังสือร้องเรียนว่า มีเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการพนันได้ให้การสนับสนุนฟุตบอลและมีการโฆษณาเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการพนันภายในสนามจัดการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม รวมทั้ง เป็นสาเหตุทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปถูกทำร้ายและมอมเมาด้วยการพนัน จึงขอโปรดพิจารณาดำเนินการปราบปรามและป้องกันไม่ให้มีการเล่นการพนันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงขอส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปภีมาพร) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ทราบ และส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุษธานี อาจารย์วงศ์)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักประสานงานการเมือง

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๓๐

โทรสาร ๐๒ ๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๑

# ด่วนที่สุด

ที่ สว (สนช)(กมธ)๓) ๐๐๑๘/๑๒๖๑



คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ถนนอุทองใน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอให้ดำเนินการปราบปรามและป้องกันไม่ให้เกิดการเล่นการพนันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์  
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือร้องเรียนของเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับหนังสือ  
ร้องเรียนจากเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน กรณีปัญหาเว็บไซต์พนัน  
FUN88 ได้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลและมีการโฆษณาเว็บไซต์พนันภายในสนามจัดการแข่งขัน  
ฟุตบอล

คณะกรรมการได้พิจารณาว่า ปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น  
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อีกทั้ง  
นักเรียนและนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติอาจถูกทำร้ายและมอมเมาด้วยการพนันทำให้  
เสียนาคัดได้ เมื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน  
เห็นว่า ผู้ร้องมีเจตนาที่จะให้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมด  
เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปถูกทำร้ายและมอมเมาด้วยการพนันและ  
เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้กีฬาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ  
ด้วยกฎหมายซึ่งถือว่าการกระทำความผิดทางอาญาอย่างหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๖ ดำเนินการปราบปรามและหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการกระทำผิดทางอาญา  
เกี่ยวกับการเล่นการพนันผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการเล่นการพนันในช่องทางอื่นด้วย โดยประสานความ  
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้คณะกรรมการได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการ  
ตำรวจแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายตวง อันทะไชย)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา

สำนักกรรมการ ๓

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙

ที่ พิเศษ/2559

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  
192 ซอย 8 ถ.เทศบาลนิตมิตรเหนือ  
ประชาชนเจดีย์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ

10 มีนาคม พ.ศ.2559

เรื่อง ปัญหาเว็บพนัน FUN88 สนับสนุนสโมสรฟุตบอลและการโฆษณาเว็บพนันภายในสนามแข่งขัน  
เรียน ประธานคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายดวง อินทะไชย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 จำนวน 1 ฉบับ
- ภาพประกอบ จำนวน 1 ชุด

ด้วยเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ตระหนักในพิษภัยจากปัญหาการพนัน มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการลดปัญหาการพนันในสังคมไทย ป้องกันนักพนันหน้าใหม่ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการรณรงค์ และบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำให้สังคมไทย เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากการพนัน

จากกรณีเว็บไซต์ FUN88 ซึ่งเป็นเว็บพนันระดับโลก เข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และมีป้ายโฆษณาเว็บพนันนั้นข้างสนาม ตลอดจนถึงพบว่ามีการติดตัวของเว็บพนันดังกล่าวเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ชมในสนามแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ซึ่งพบกับ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง อยู่ในเขต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478

ในกรณีนี้แม้ทางสโมสรจะอ้างว่าเว็บดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารกีฬาครบวงจร แต่ในข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า FUN88 เป็นเว็บไซต์พนันระดับโลก ที่เข้ามาเจาะตลาดในเมืองไทย การให้ข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เท่านั้น ทั้งนี้สามารถพิสูจน์ได้จากการเข้าไปหาข้อมูลใน Google ความจริงจะปรากฏให้เห็นชัดเจน

เครือข่ายมีความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยตัวเลขเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าถึงการพนันฟุตบอลแล้วนั้น มีมากกว่าสองล้านคน ในขณะที่ข้อมูลวิชาการ จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่า การตลาดพนันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตสูงสุดในโลก ธุรกิจพนันออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้มูลค่าพนันออนไลน์ทั่วโลกสูงขึ้นเกือบ 15.8 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา (ตัวเลข

ประมาณการ) และชัดเจนว่าธุรกิจเหล่านี้ได้ตั้งเป้าในการเข้ามาเจาะตลาดลูกค้าในภูมิภาคนี้แล้ว ด้วยความน่าเป็นห่วงและท้าทายอย่างมากในการปกป้องลูกหลานและสังคมไทยจากการพนันที่แฝงมากับกีฬา ตลอดจนทำให้กีฬาเป็นกีฬา ไม่ข้องเกี่ยวกับการพนัน ในกรณีดังกล่าวข้างต้นเครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืน และมีข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

1. เครือข่ายฯ แสดงจุดยืนสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลไทยในทุกระดับ และยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าของวงการฟุตบอลไทย แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นกีฬาต้องมีจุดยืนในน้ำใจนักกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัย เสพติดและต้องปลอดภัย
2. ขอให้กรรมการฯ ตรวจสอบกรณีเว็บไซต์พนัน FUN 88 เป็นสปอนเซอร์สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และการขึ้นป้ายโฆษณาเว็บไซต์ดังกล่าว ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย มิให้วงการฟุตบอลไทยต้องแปดเปื้อนกับการพนัน
3. ขอให้กรรมการฯ แสดงจุดยืนร่วมต่อต้านการพนันกีฬาทุกรูปแบบ และให้มีการผลักดันมาตรการที่เป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้กีฬาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพนัน มอมเมาทำร้ายเยาวชนและประชาชน
4. เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องผ่านไปยังสมาคมกีฬา ทุกประเภท สโมสรกีฬาต่างๆ ให้ยกเลิกการรับสปอนเซอร์สนับสนุนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้ประชาชนและผู้สนใจรักกีฬาอย่างแท้จริงทุกท่าน ร่วมกันติดตาม เฝ้าระวัง ไม่ให้ธุรกิจการพนันมาทำร้ายเจตนากรรมที่ดีของกีฬา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ ลำภาแก้ว)

ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน



(นายราเมศ ศรีทับทิม)

เลขานุการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ : ณัฐพงศ์ ลำภาแก้ว 084-7663504

FUN88  
อันดับ 1 จากทั่วโลก

**ร้องสนข. ตรวจสอบสโมสรฟุตบอล หลังเว็บพนันบอลโผล่งานแข่งขันกีฬาไทยลีก ระบุเป็น  
สปอนเซอร์ชัดเจน เพื่อผิดกฎหมายพนัน**

วันนี้(10มี.ค.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา11.00น.นายณัฐพงศ์ ลำเนาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากหลายสถาบัน กว่า 30คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายตวง อันทะไชย ประธานกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีเว็บพนันบอลFUN88เป็นสปอนเซอร์สโมสรฟุตบอลและมีป้ายโฆษณาเว็บพนันในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก เพื่อเรียกร้องให้มีบทลงโทษและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อมนำภาพหลักฐาน และ พ.ร.บ.พนัน 2478 มอบให้ด้วย

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่ จากกรณีทีเว็บไซต์ FUN88 ซึ่งเป็นเว็บพนันระดับโลก เข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และมีป้ายโฆษณาเว็บพนันนั้นข้างสนาม ตลอดจนถึงพบว่ามีพริตตี้ของเว็บพนันดังกล่าวเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ชมในสนามแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ซึ่งพบกับ สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478

"แม้ทางสโมสรจะอ้างว่าเว็บดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารกีฬาครบวงจร แต่ในข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า FUN88 เป็นเว็บไซต์พนันระดับโลก ที่เข้ามาเจาะตลาดในเมืองไทยการให้ข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เท่านั้นทั้งนี้สามารถพิสูจน์ได้จากการเข้าไปหาข้อมูลใน Google ความจริงจะปรากฏให้เห็นชัดเจน ซึ่งเครือข่ายมีความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยตัวเลขเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าถึงการพนันฟุตบอลแล้วนั้น มีมากกว่าสองล้านคน ในขณะที่ข้อมูลวิชาการ จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่า การตลาดพนันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตและมีเม็ดเงินสูงสุดในโลก ธุรกิจพนันออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณการว่ามูลค่าพนันออนไลน์ทั่วโลกสูงขึ้นไปกว่า 15.8 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา และชัดเจนว่าธุรกิจเหล่านี้ได้ตั้งเป้าในการเข้ามาเจาะตลาดลูกค้าในภูมิภาคนี้แล้ว ด้วยความน่าเป็นห่วงและทำทนายอย่างมากในการปกป้องลูกหลานและสังคมไทยจากการพนันที่แฝงมากับกีฬา ตลอดจนทำให้กีฬาเป็นกีฬา ไม่ใช่ของเกี่ยวกับการพนัน" นายณัฐพงศ์ กล่าว

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่ เครือข่ายขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 1. เครือข่ายสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลไทยในทุกระดับ และยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าของวงการฟุตบอลไทย แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นกีฬาต้องมีจุดยืนในน้ำใจนักกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัย

k. ณัฐพงศ์  
Tel.

เสพติดและต้องปลดคพนัน 2.ขอให้ตรวจสอบกรณีเว็บไซต์พนัน FUN 88 เป็นสปอนเซอร์สโมสรฟุตบอล โคราซมาสด้า เอฟซี และการขึ้นป้ายโฆษณาเว็บไซต์ดังกล่าว ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยลีก เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย มิให้วงการฟุตบอลไทยต้อง แปรเปลี่ยนกับการพนัน 3.ขอให้กรมการฯ แสดงจุดยืนร่วมต่อต้านการพนันกีฬาทุกรูปแบบและให้มีการ ผลักดันมาตรการที่เป็นรูปธรรม ป้องกันมิให้กีฬาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพนัน มอมเมาทำร้ายเยาวชน และประชาชน 4.เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องผ่านไปยังสมาคมกีฬา ทุกประเภท สโมสรกีฬาต่างๆ ให้ยกเลิกการ รับสปอนเซอร์สนับสนุนจากรูทกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้ประชาชนและผู้ มีใจรักกีฬาอย่างแท้จริงทุกท่าน ร่วมกันติดตาม ฝ้าระวัง ไม่ให้ธุรกิจการพนันมาทำร้ายเจตนารมณ์ที่ดีของ กีฬา

////////////////////